

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC LỄ HỘI GẮN LIỀN VỚI DANH NHÂN TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ MỸ

THE ORIGINS AND SIGNIFICANCE OF SOME FESTIVITIES AND CEREMONIES TO COMMORATE GREAT PEOPLE IN THE U.S

HUỶNH NGỌC MAI KHA

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT

Bài báo nhằm đóng góp những thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của một số ngày Lễ hội mang tên các danh nhân văn hoá Mỹ. Trong tiến trình hội nhập văn hoá quốc tế, việc tìm hiểu các yếu tố văn hoá của một cường quốc đối tác như Mỹ là một điều cần thiết.

ABSTRACT

This paper provides the information about the origins and significance of some festivities and ceremonies to commemorate great people in America. The study would help to promote the mutual understanding between Vietnamese and American peoples.

1. Đặt vấn đề

Bước sang thế kỷ 21, xu thế phát triển kinh tế gắn liền với hội nhập và giao thoa văn hoá đã trở thành nhu cầu và hiện thực đối với mỗi quốc gia. Văn hoá và ngôn ngữ ngày càng trở thành phương tiện chủ đạo và thiết yếu khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các dân tộc. Để tạo tiền đề cho mối quan hệ hợp tác bền vững và tin cậy, cần thiết phải có sự hiểu biết đầy đủ về các nền văn hoá. Trong đó, mỗi nền văn hoá đều có những lễ hội (*Festival; Holiday hoặc Celebration*) của dân tộc mình, địa phương hay lãnh thổ của mình. Thông qua hình thức nội dung của những ngày lễ hội này, có thể tìm hiểu suy rộng ra những dòng văn hoá và truyền thống của mỗi quốc gia và mỗi dân tộc.

Bên cạnh các nền văn minh truyền thống phương Đông và phương Tây, văn hoá Mỹ tuy lịch sử phát triển chỉ mới hình thành hơn 300 năm nhưng lại được thừa hưởng những giá trị tinh hoa văn hoá Châu Mỹ và văn hoá Phương Tây. Mặt khác với vị trí vai trò siêu cường của một quốc gia rộng lớn, văn hoá Mỹ có ảnh hưởng rất quan trọng trong tiến trình hội nhập, hợp tác và phát triển của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Nước Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác có rất nhiều lễ hội như: *Lễ Năm mới (New year's Day); Lễ Độc lập (Independence Day); Lễ ngày lao động (Labor Day); Lễ Giáng Sinh (Christmas)*... Trong số các Lễ hội có ảnh hưởng lớn về giá trị tinh thần đối với nước Mỹ, có thể thấy được những *Lễ hội mang tên các danh nhân (xin viết tắt là LHDN)* có vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là các ngày Lễ hội:

* *Ngày Martin Luther King - (Martin Luther King Day)* (theo truyền thống là ngày 15 tháng 1 và ngày chính thức là vào thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 1);

* *Ngày sinh George Washington - (George Washington's Birthday)* (theo truyền thống là ngày 22 tháng 2 và ngày chính thức là ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 2);

* Ngày Colombo - (*Colombus Day*) (theo truyền thống là ngày 12 tháng 10 và ngày chính thức là ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng 10);

* Ngày sinh Abraham Lincon - (*Abraham Lincon's Birthday*) (12 tháng 2). Hiện nay ngày sinh của G. Washington và A.Lincoln cùng được tổ chức vào ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng hai, gọi là Ngày của tổng thống (Presidents' Day)

Vấn đề đặt ra là: Tại sao lại có những Lễ hội gắn liền với các danh nhân? Nội dung, ý nghĩa và nguồn gốc của những ngày Lễ hội này như thế nào? Vị trí và những ảnh hưởng của những ngày Lễ hội gắn liền với danh nhân trong đời sống tinh thần của người dân Mỹ? Rõ ràng là nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩa các Lễ hội này đem lại những lợi ích thiết thực không chỉ đối với những người nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá mà còn góp phần vào vốn kiến thức và kinh nghiệm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

2. Nội dung

2.1. Những đặc trưng cơ bản của việc tổ chức lễ hội ở Mỹ

2.1.1. Khái niệm lễ hội trong đời sống văn hoá Mỹ

Lễ hội ở Mỹ cũng như các Lễ hội của các quốc gia là một sự kiện văn hoá độc đáo tiêu biểu mang bản sắc đậm nét văn hoá của mỗi dân tộc và mỗi địa phương vùng, miền. Trong quan niệm truyền thống, đây là dịp thể hiện những phong tục tập quán, tín ngưỡng văn hoá và còn là dịp tái hiện lại những sự kiện, nhân vật thậm chí một truyền thuyết quan trọng có ý nghĩa sâu sắc đến đời sống văn hoá của người dân.

Đối với nước Mỹ, từ "Holiday" tuy mang nghĩa văn học là "Ngày lễ thánh" nhưng trên phương diện bản chất Lễ hội Mỹ chủ yếu mang ý nghĩa tưởng niệm và tôn vinh giá trị tinh thần của sự kiện hay danh nhân chứ không mang tính chất tôn giáo.

2.1.2. Những ngày Lễ chính thức và phổ biến của Liên bang và các Bang

Tháng	Tên lễ hội	Thời gian		Kỷ niệm Liên bang	Kỷ niệm các Bang
		T/thống	Chính thức		
Giêng	Lễ mừng năm mới (<i>Newyear's Day</i>)	1/1	1/1	x	x
	Ngày Martin Luther King (<i>M. Luther King Day</i>)	15/1	Thứ 2 tuần 3	x	x
Hai	Tết người Trung Quốc (<i>Chinese New year</i>)	Đầu tháng 2			x
	Sinh nhật G.Washington (<i>Washington Birthday</i>)	22/2	Thứ 2 tuần 3	x	x
	Sinh nhật Abraham Lincoln (<i>A. Lincon Birthday</i>)	12/2		x	x

	Lễ Thánh Valentine (<i>St. Valentine's Day</i>)				x
	Lễ hội Mardi Gras (<i>Mardi Gras</i>)	Tuỳ bang			x
Ba	Ngày của mẹ (<i>Mother's Day</i>)	Thứ 2 tuần 2			x
	Lễ hội Mardi Gras (<i>Mardi Gras</i>)	Tuỳ bang			x
	Ngày Thánh Patrick (<i>St. Patrick's Day</i>)	17/3			x
	Lễ hội pow-wow (<i>Native American Pow-wows</i>)	Tuỳ bang			x
Tư	Ngày cá tháng tư (<i>April Fool's Day</i>)	1/4			x
	Lễ phục sinh (<i>Easter</i>)	Chủ nhật			x
	Lễ hội quá hải (<i>Passover</i>)	Tuỳ bang			x
	Lễ trồng cây (<i>Arbor Day</i>)	Tuỳ bang	22/4		x
Năm	Ngày tưởng niệm (<i>Memorial Day</i>)	30/5	Thứ 2 tuần cuối	x	x
	Lễ hội cinco de mayo (<i>Cinco de Mayo</i>)	5/5			x
Sáu	Ngày quốc kỳ (<i>Flag Day</i>)	14/06			x
	Ngày của cha (<i>Farther's Day</i>)	Chủ nhật thứ 3			x
Bảy	Ngày độc lập (<i>Independence Day</i>)		4/7	x	x
Tám	Lễ hội Pow-wow (<i>Native American Pow-wows</i>)	Tuỳ bang			x
Chín	Ngày lao động (<i>Labor Day</i>)		Thứ 2 đầu tiên	x	x
Mười	Ngày Columbus (<i>Columbus Day</i>)	12/10	Thứ 2 tuần 2	x	x
Mười một	Ngày cựu chiến binh (<i>Veteran's Day</i>)	11/11	Thứ 2 tuần 2	x	x
	Lễ tạ ơn (<i>Thanksgiving Day</i>)		Thứ 5 tuần 4	x	x
Mười hai	Lễ Nô en (<i>Christmas Day</i>)	25/12		x	-

* Những ngày in đậm là Ngày lễ chính thức của toàn nước Mỹ

Trong số rất nhiều lễ hội trên toàn nước Mỹ, chỉ có **10 ngày lễ** trong năm được chính thức công nhận là ngày lễ của toàn Liên bang. Tuy nhiên, lễ hội ở Mỹ lại có những đặc trưng cơ bản mà có thể phân biệt với các Lễ hội của các quốc gia khác, đó là: *52 bang đều có những lễ hội riêng của mình nhưng vẫn tiến hành tổ chức kỷ niệm các ngày lễ của liên bang theo thể chế riêng của mỗi bang với nghi lễ và hình thức riêng. Do đó, xét chặt chẽ thì ở Mỹ hầu như không có Lễ hội nào thuộc về Liên bang. Điều này thể hiện tính chất độc lập tương đối cao của các Bang.*

Xét về phương diện thời gian, có thể nhận thấy, trong 10 ngày Lễ chính thức của Liên bang chỉ có 4 ngày không tổ chức vào thứ 2 (Lễ mừng năm mới; Lễ tạ ơn; Lễ độc lập và Lễ giáng sinh) tuy nhiên, nếu những ngày Lễ này rơi đúng vào ngày chủ nhật thì ngày thứ hai tiếp sau đó sẽ là ngày Lễ. Hoặc nếu rơi vào thứ bảy thì ngày lễ sẽ là ngày thứ sáu trước đó. Tìm hiểu lại lịch sử, chúng ta thấy sự thật là: Năm 1971, Tổng thống Richard Nixon quyết định những ngày Lễ của toàn Liên bang được dời đến các ngày thứ hai đầu tuần.

Đây là đặc trưng cơ bản của các ngày Lễ hội Mỹ hoàn toàn khác với các ngày kỷ niệm của Việt Nam hay một số quốc gia, tôn trọng tính lịch sử và sự kiện của ngày lễ kỷ niệm nên vẫn giữ nguyên thời điểm tổ chức Lễ hội hoặc do yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

ngỉ ngơi tham gia Lễ hội nên tổ chức vào các ngày cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật thậm chí cho phép nghỉ bù vào các ngày lễ đúng vào ngày nghỉ cuối tuần. Ở Mỹ, các cơ quan của Chính phủ kể cả Bưu điện được phép đóng cửa (*closed*) trong những ngày Lễ chính thức của Liên bang song những Trường học và các cơ quan kinh doanh lại thường chỉ nghỉ vào những ngày đặc biệt quan trọng như Ngày độc lập và Lễ Giáng sinh.

Một vấn đề đặt ra là: Tại sao lại có những ngày kỷ niệm truyền thống phân biệt với ngày chính thức? Tập thể cơ quan chương trình ngôn ngữ Anh (ELPD) trong đó có Anna Maria; Wendy Bronson hay Nicole Fleck... đã dày công nghiên cứu và nhận định: Do thời điểm của các Lễ hội được quyết định bởi Chính phủ của mỗi Bang thành viên chứ không phải do Chính phủ Liên bang điều đó có nghĩa là: Chính phủ các Bang có thể hoặc không tuân thủ ngày tháng ví dụ như: Lễ Tạ ơn do Chính phủ Liên bang quy định song các Bang hoàn toàn có quyền thay đổi ngày tháng của Ngày lễ này cho phù hợp với những lý do tưởng niệm đặc biệt của mình. Ví dụ như: Emporia, Kansas tổ chức ngày Lễ cựu chiến binh vào ngày truyền thống 11/11 thay vì ngày chính thức do Liên bang quy định là ngày thứ 2 tuần thứ 2 tháng 11. Điều này xuất phát từ nhận thức về ý nghĩa tưởng niệm của Lễ hội này lấy ngày 11/11 - ngày ký kết Hiệp định đình chiến các cuộc nội chiến "*The war to end all wars*" là ngày tưởng niệm và ghi công các cựu chiến binh của địa phương mình. *Mở rộng ra, các địa phương (thành phố, thị trấn) có quyền lựa chọn kỷ niệm các ngày Lễ của Liên bang không trùng với thời điểm quy định của Chính phủ Liên bang.*

2.1.3. Những ngày Lễ hội gắn liền với danh nhân (LHDN) trong văn hoá Mỹ

Đặc trưng nổi bật trong các ngày Lễ hội của Mỹ đó là Người dân Mỹ đặc biệt coi trọng những ngày Lễ hội gắn liền với sự nghiệp và cống hiến của các danh nhân. Nước Mỹ có 04 ngày kỷ niệm quan trọng gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cống hiến của *Martin Luther King; George Washington; Christopher Columbus và Abraham Lincon*. Những ngày LHDN thực sự có tiếng vang rất lớn trong tiềm thức của mỗi người dân Mỹ. Đây là điểm khác biệt khá cơ bản trong bản chất văn hoá Mỹ so với các quốc gia khác trên thế giới chỉ thường kỷ niệm những ngày sinh của các danh nhân anh hùng dân tộc nhưng không mang tính chất nghi lễ tưởng niệm quốc gia và có tính truyền thống và ảnh hưởng truyền bá sâu rộng trong công chúng.

Chẳng hạn ở Việt Nam mặc dù với bề dày hơn 4000 năm lịch sử và văn hiến có biết bao danh nhân anh hùng dân tộc song chỉ có duy nhất ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là được cả dân tộc tổ chức nghi lễ và nhiều hình thức tưởng nhớ, biết ơn và tôn vinh Người. Đối với các danh nhân hay anh hùng dân tộc như: Hai Bà Trưng; Nguyễn Trãi hay Nguyễn Du... thì sự tưởng nhớ về họ chỉ được ghi trên lịch và mang tính chất nhắc nhở mỗi thế hệ nhớ đến chứ không được tổ chức thành sự kiện lớn (trừ những năm chẵn tại một số địa phương quê hương danh nhân). Cũng cần phân biệt những ngày Lễ hội kỷ niệm đề cập ở đây không bao hàm các Lễ hội có tính văn hoá dân gian hoặc mang đậm nét truyền thuyết ở mỗi địa phương ở Việt Nam như: Hội Gióng; Hội đền Vua Lê; Hội đền Nguyễn Trung Trực... Trong trường hợp này có thể sử dụng từ "*Festival*" thay cho ý nghĩa của từ "*Holiday*" theo văn hoá Mỹ.

2.2. Nguồn gốc và ý nghĩa của các Lễ hội gắn liền với danh nhân ở Mỹ

Nghiên cứu khái quát thân thế và sự nghiệp của những danh nhân được nước Mỹ kỷ niệm không khó nhận ra chỉ có George Washington và Abramham Lincon là những công dân mang dòng máu Mỹ. Trong khi đó, Christopher Colombus và Marting Luther King lại là những người mang dòng máu Ý và gốc Phi. Điều đó thể hiện người dân Mỹ với nhận thức rất đặc trưng của mình có cách nhìn nhận hoàn toàn bình đẳng và công bằng giữa những danh nhân. Bởi lẽ trong hơn 43 đời Tổng thống Mỹ thì chỉ có duy nhất 2 vị Tổng thống được tôn vinh và tưởng niệm bằng một sự kiện LHDN và cũng được đánh giá tương đương với những danh nhân không phải gốc Mỹ song có những cống hiến vĩ đại mở ra bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ.

Để có cơ sở nghiên cứu nguồn gốc ý nghĩa của những ngày Lễ hội danh nhân, cần thiết phải tìm hiểu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của 04 danh nhân nước Mỹ tôn vinh kỷ niệm, được khái quát như sau:

<i>Martin Luther King</i>	<i>George Washington</i>	<i>Abraham Licon.</i>	<i>Christopher Columbus</i>
<p>Martin Luther King khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình bằng cuộc tẩy chay phương tiện công cộng ở Alabama chống phân biệt chủng tộc.</p> <p>Nhờ quyết tâm của ông, Mỹ thông qua <i>đạo luật Quyền công dân -1964</i> triệt để nhất trong lịch sử nước Mỹ "<i>Mơ ước này có nguồn gốc sâu xa trong ước mơ của nước Mỹ</i>"</p> <p>Năm 1968, Luther King bị ám sát khi đang lãnh đạo cuộc đình công của công</p>	<p>Sinh ngày 22/2/1732 ở Virginia, G. Washington là nhà lãnh đạo tạo dựng nên Quốc gia Liên bang tách khỏi Khối Liên hiệp thực dân và Thuộc địa của Anh. Lãnh đạo đội quân non trẻ chống lại quân Anh 8 năm trời cho đến khi giành được độc lập và trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.</p> <p>Ông được người dân Mỹ tôn vinh như <i>Người cha của đất nước mình "Father of the Land"</i>. Ông tự nhận phục vụ đất nước</p>	<p>Sinh ngày 12/2/1809 tại Kentucky trong gia đình thợ mộc. A.Lincon đã tự học vượt qua hoàn cảnh vươn lên thành luật sư có tài hùng biện nổi tiếng. Được bầu vào Quốc hội rồi trở lại làm luật sư nhiệm kỳ sau, ông gia nhập Đảng cộng hoà chống chế độ nô lệ.</p> <p>Năm 1860, trở thành Tổng thống Mỹ và là người xoá bỏ chế độ nô lệ, chấm dứt thời kỳ chia rẽ của nước Mỹ trong giai đoạn nội chiến đẫm máu (1860-1865).</p>	<p>C.Columbus (Italia) là người đầu tiên khám phá ra thế giới mới - Châu Mỹ trong chuyến thám hiểm 1492. Trước đó, hầu như mọi người đều tin rằng trái đất là mặt phẳng và không thể vượt ra khỏi đất liền.</p> <p>Columbus là người dũng cảm đưa ra dự án thám hiểm đại dương để tìm ra nửa bán cầu phía bên kia của trái đất. Ông đã khám phá những hòn đảo đầu tiên ở Châu Mỹ: Watling, CuBa, Caribe,</p>

nhân ở Memphis (Bang Tennessee).	chứ không là nhà lãnh đạo.		Grandtuck
----------------------------------	----------------------------	--	-----------

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn gốc, nội dung và hình thức của những ngày Lễ hội danh nhân trong văn hoá Mỹ có thể tóm tắt khái quát theo bảng dưới đây:

<i>Ngày LHDN</i>	<i>Nguồn gốc các ngày LHDN</i>	<i>Khái quát nội dung & hình thức tưởng niệm</i>
1. Ngày Martin Luther King (<i>Martin Luther King day</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 1968 Corretta Scott King (vợ của ông) lập ra trung tâm tưởng niệm ông ở Atlanta. - Năm 1986, Tổng thống Ronald Reagan lấy ngày thứ 2 tuần thứ 3 tháng Giêng làm ngày Lễ chính thức. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lần đầu tiên tổ chức vào thứ 2 ngày 20/1/1986 tại một nhà ga xe lửa cũ ở Atlanta. - Diễu hành chống phân biệt đối xử. Trường học, cơ quan, các tổ chức Liên bang nghỉ làm, tổ chức Lễ truy điệu. Ngày chủ nhật trước, các nhà lãnh đạo và phương tiện truyền thông nhấn mạnh sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình và lịch sử phong trào Quyền công dân trong thời đại.

<p>2. Sinh nhật George Washington (<i>Washington Birthday</i>)</p>	<p>- Người Mỹ kỷ niệm sinh nhật ông ngay từ khi còn sống. Washington mất ngày 14 tháng 12 năm 1799, một năm trước khi Nhà trắng được khánh thành (thời tổng thống John Adams). Nước Mỹ lấy ngày 22/02 - ngày sinh của ông và nhân sự kiện sau sinh nhật lần thứ 22, Washington đã là vị chỉ huy quân đội chống lại người Pháp và người AnhĐiêng.</p>	<p>- Các cộng đồng trên toàn nước Mỹ kỷ niệm ngày Lễ của Washington bằng những cuộc diễu hành được dàn dựng công phu và sang trọng, tái hiện để ghi nhớ lại những mốc son trong cuộc đời sự nghiệp của ông. - Các trường học được nghỉ học, các cơ quan công sở được nghỉ làm. Các cửa hàng bán rất chạy bánh xê-ry (loại bánh mà ông rất ưa thích lúc sinh thời).</p>
<p>3. Sinh nhật Abraham Lincoln. (<i>Abraham Lincoln's Bithday</i>)</p>	<p>- Cùng với những công lao to lớn của mình trong việc góp phần xoá bỏ chế độ nô lệ. Người Mỹ lấy ngày 22/2 tưởng niệm và kỷ niệm sinh nhật ông nhưng ngày sinh của ông là ngày 12/2. Ngày 22/2 là ngày tên tuổi ông gắn liền việc chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ</p>	<p>- Vào ngày sinh của ông (12/2) các Bang của nước Mỹ đều có những hình thức kỷ niệm sáng tạo và thiết thực nhất như: Diễn thuyết, mitting, chiếu phim, tuần hành... song không phải là ngày Lễ hội kỷ niệm của Liên bang.</p>
<p>4. Ngày Lễ Columbus (<i>Columbus's day</i>)</p>	<p>- Năm 1792, lễ hội đầu tiên được tổ chức ở NewYork để tôn vinh ông, ngay sau đó, thành phố Washington chính thức được đặt tên là Quận Colombia và trở thành thủ đô của nước Mỹ. - Ngày 12/10/1866, lần đầu tiên cộng đồng người Ý ở NewYork đã tổ chức Lễ kỷ niệm sự kiện khám phá ra Châu Mỹ. Năm 1869, những người Ý ở San Fracisco kỷ niệm ngày 12/10 và đặt tên là ngày Columbus. Năm 1905, Colorado là Bang đầu tiên tổ chức Lễ ngày Columbus. - Năm 1937, Tổng thống Franklin Rooservelt lấy ngày 12/10 hàng năm là ngày Lễ Columbus. Từ năm 1971, nó được kỷ niệm vào thứ 2 tuần thứ 2 tháng Mười.</p>	<p>- Mặc dù là Ngày Lễ chính thức của Liên bang song hình thức tổ chức Lễ hội Columbus ở các Bang đều rất phong phú và sáng tạo, mang tính chất tưởng niệm sâu sắc sự kiện có ý nghĩa vĩ đại tạo dựng nguồn gốc của Châu lục rộng lớn trong đó có Hoa Kỳ. - Nhiều Bang lớn của nước Mỹ đã lấy ngày 12/10 làm ngày Lễ truyền thống kỷ niệm sự kiện này và tôn vinh danh nhân Colombus. - Trên phạm vi toàn Liên bang, các cơ quan, công sở của Chính phủ Liên Bang được nghỉ làm trong ngày kỷ niệm chính thức là ngày thứ 2 của tuần thứ 2 trong tháng Mười.</p>

2.3. Giá trị tinh thần của Lễ hội gắn liền với danh nhân (LHDN) trong văn hoá Mỹ

Những ngày LHDN ở Mỹ có sức lan toả và ảnh hưởng sâu sắc đến các thế hệ người Mỹ tạo nên một phần bản sắc quan trọng góp phần vào sự phát triển và lớn mạnh của nước Mỹ trong nhiều năm sau đó. Nghiên cứu giá trị tinh thần của những ngày này có thể khái quát ở một số ý nghĩa chủ đạo như một nền tảng văn hoá tinh thần của người dân Mỹ như sau:

2.3.1. Ý nghĩa của ngày Martin Luther King

(15/1 theo truyền thống và ngày chính thức là vào thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 01):

- Ghi nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của tiền sỹ Martin Luther King.
- Nêu cao tinh thần đấu tranh vì tự do, bình đẳng con người, không phân biệt nguồn gốc, màu da.
- Nêu cao đường lối và tư tưởng vì hoà bình, chống bạo lực, hận thù.
- Tinh thần và giá trị của ngày Martin Luther King vẫn còn ý nghĩa cao cả và sâu sắc đối với các thế hệ người dân Mỹ, nhất là những người dân có nguồn da màu bởi lẽ cho đến ngày nay phân biệt chủng tộc, bạo lực khủng bố hay nhân quyền vẫn đã và đang là mục tiêu của cuộc đấu tranh của nhân dân tiến bộ Mỹ.

2.3.2. Ý nghĩa của ngày sinh nhật Washington

(22/2 theo truyền thống và ngày chính thức là ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 02):

- Ghi nhớ công lao và sự nghiệp của Vị tướng của cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc và là Vị tổng thống đầu tiên của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
- Tấm gương và bài học cho các thế hệ người dân Mỹ về tinh thần rèn luyện sức khoẻ, lòng trung thực và đức tính giản dị, khiêm nhường, sẵn sàng cống hiến và phụng sự đất nước.
- Tinh thần của ngày Washington vẫn còn sống mãi đối với mọi người dân Mỹ vì một tấm gương vĩ đại của người có công tạo dựng nước Mỹ và tinh thần mạnh mẽ quả cảm của ông đã khích lệ nước Mỹ vững vàng trên những thử thách của thời đại.

2.3.3. Ý nghĩa của ngày sinh nhật Abraham Lincoln

(12/02 theo truyền thống và ngày chính thức là ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng hai):

- Ghi nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln như một người được các thế hệ người Mỹ nhớ đến với những ấn tượng sâu sắc nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ.
- Mang ý nghĩa tinh thần mạnh mẽ có tác dụng cổ vũ những người Mỹ không ngừng nỗ lực phấn đấu để vượt lên hoàn cảnh như A.Lincoln từ một xuất phát điểm thấp kém đã

vươn tới đỉnh cao trong xã hội Mỹ. Đối với người Mỹ, ông thực sự là biểu tượng thuần khiết trong giấc mơ của họ.

- Tinh thần và giá trị của Ngày Lễ hội có giá trị vĩnh cửu trong lòng mỗi người dân Mỹ, đặc biệt là các tầng lớp người dân nghèo và dân da màu vì ý nghĩa lịch sử của những cống hiến của Lincoln nhằm xoá bỏ chế độ nô lệ và tạo dựng nên tinh thần thống nhất trong toàn nước Mỹ.

2.3.4. Ý nghĩa của ngày Lễ Columbus

(12/10 theo truyền thống và ngày chính thức là ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng Mười):

- Mặc dù xuất phát tổ chức Lễ hội là những người dân gốc Ý tại Mỹ song cho đến ngày nay, niềm tự hào của người dân trong những ngày này lớn lao đến nỗi họ không còn ranh giới về nguồn gốc dòng máu của Columbus và các thế hệ người dân Mỹ đều ghi nhớ công lao và công cuộc khai phá Châu Mỹ vĩ đại ấy

- Ý nghĩa sâu xa của nó thúc giục và khích lệ các thế hệ hôm nay và mai sau nuôi dưỡng và nỗ lực biến những ước mơ bay bổng nhất trong công cuộc khám phá, chinh phục tự nhiên, chinh phục vũ trụ để đem lại những lợi ích to lớn cho con người.

3. Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu nêu trên, có thể rút ra những kết luận và đề xuất chủ yếu như sau:

- Văn hoá Lễ hội là một trong những biểu hiện cụ thể và sống động nhất tái hiện và bồi đắp thêm những giá trị lịch sử, văn hoá và tinh thần của mỗi Quốc gia. Nó vĩnh viễn thuộc về những tài nguyên văn hoá phi vật thể mà các thế hệ dân tộc cần được giữ gìn, phát huy và tạo nên sức mạnh tinh thần cho mỗi cộng đồng dân tộc. Đối với nước Mỹ, vốn được kế thừa bởi các dòng văn hoá Âu, Mỹ trước, Lễ hội càng mang bản sắc dân tộc đậm nét và là nền tảng tinh thần trong sự phát triển của quốc gia Hoa Kỳ.

- Lễ hội gắn liền với các danh nhân (LHDN) ở Mỹ tuy không nhiều nhưng có giá trị tinh thần to lớn lưu giữ sự nhớ ơn, tưởng niệm và những bài học vô giá không chỉ riêng của những danh nhân mà còn gắn liền với những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Do đó, tìm hiểu văn hoá Mỹ nhất thiết cần có sự nghiên cứu tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và phát huy những giá trị cao cả của những ngày LHDN. Điều này càng có ý nghĩa không chỉ đối với những sinh viên ngoại ngữ Tiếng Anh mà còn đối với tất cả những ai đã đang và có sự quan tâm, liên hệ trao đổi hợp tác với quốc gia quan trọng này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Van Spanckeren, Kathryn, et al, *Outline of American Literature*, United States Information Agency, 1994.
- [2] Faber, Doris and Harold, *Great lives, American Literature*, NewYork, 1995.
- [3] Minh Hien Đinh Thị, *American Literature*, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.
- [4] Ngô Văn Doanh, Cao Xuân Phổ, Trần Thị Lý, *Nghệ thuật Đông Nam Á*, Nhà xuất bản Văn học, 2000.
- [5] Ngô Thị Kim Đoàn, *Những Lễ hội Việt Nam tiêu biểu*, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, 2003.
- [6] Vũ Tuấn Nguyên, *Lễ hội ở Mỹ*, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, 2003.